



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการสภาประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป จำนวน ๑ คน
๒. หน่วยเลือกตั้ง

หน่วย ที่	หน่วยเลือกตั้ง	สถานที่	สังกัดของผู้มีสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง	หมายเหตุ
๑	คณะบริหารธุรกิจ	อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะบริหารธุรกิจ	- คณะบริหารธุรกิจ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และ พนักงานราชการ สายผู้สอน
๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ห้องประชุมทองกวาว อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์	- คณะวิศวกรรมศาสตร์	ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และ พนักงานราชการ สายผู้สอน
๓	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้น ๑	- คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี - คณะศิลปศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และ พนักงานราชการ สายผู้สอน

หน่วย ที่	หน่วยเลือกตั้ง	สถานที่	สังกัดของผู้มีสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง	หมายเหตุ
๔	คณะศิลปกรรมศาสตร์	ห้องแบ่งปันความสุข อาคาร ๒ ชั้น ๑ คณะศิลปกรรม ศาสตร์	- คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ - คณะพยาบาลศาสตร์	ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และ พนักงานราชการ สาย ผู้สอน
๕	อาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา(ศูนย์ รังสิต)	อาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการวิจัย พัฒนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ (ศูนย์รังสิต)	- คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะการแพทย์บูรณาการ	ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย และ พนักงานราชการ สาย ผู้สอน

๓. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการสายผู้สอน ทุกคณะ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ในวันและเวลาราชการ)

๔. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภา ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการสายผู้สอน ทุกคณะ

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี โดยนับถึงวันที่สมัครและต้องไม่เป็นผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

๕. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมเอกสาร ดังนี้

(๑) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ให้รับใบสมัครที่คณะกรรมการรับสมัครเท่านั้น)

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำโดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๖ รูป

๖. กำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแต่ละประเภท ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคำคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ในวันและเวลาราชการ)

๗. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศนี้ โดยจะนับคะแนนเลือกตั้งหลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน

๘. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งโดยให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสุทิดา จันทร์บุตร)

ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ